

**CÔNG AN TỈNH**

**Tổ chức cuộc thi “Sáng mãi niềm tin theo Đảng, Bác Hồ kính yêu”**

Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), chiều ngày 18/5, Công an tỉnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức chủ đề “Sáng mãi niềm tin theo Đảng, Bác Hồ kính yêu”.

Thông qua hình thức rung chuông vàng, 48 thí sinh là nữ cán bộ, chiến sĩ đến từ các đơn vị, công an huyện, thành phố đã trả lời các câu hỏi về: Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; Bác Hồ với Thái Bình; Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thời

sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nội dung phong trào thi đua “Phụ nữ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình”...

Thông qua cuộc thi tiếp tục bồi đắp niềm tin, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân với Đảng và Bác Hồ kính yêu; khơi dậy khát vọng, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm xây dựng tổ chức đảng và lực lượng Công an Thái Bình trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba cho các thí sinh xuất sắc.

**TRINH CƯỜNG**

**HUNG HÀ**

**Vinh danh tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**

Huyện Hưng Hà vừa tổ chức vinh danh các điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gồm: Đảng bộ xã Tiến Đức; Trung tá Nguyễn Công Toàn, Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện; ông Phạm Văn Thành, thôn Minh Thiện, xã Hòa Bình; ông Phạm Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; ông Hoàng Ngọc Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp huyện.

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Hưng Hà đã đi vào chiều sâu, nền nếp, bằng những việc

làm thiết thực hưởng về Bác kính yêu. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, sáng tạo; các tập thể, cá nhân điển hình học và làm theo Bác trên nhiều lĩnh vực, làm chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm, tác phong, lễ lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

**TRUC LANH**

(Đài TTTT Hưng Hà)

**Đồng chí Bí thư Huyện ủy đối thoại với cán bộ, nhân dân xã Chi Hòa**

Sáng ngày 18/5, đồng chí Trần Hữu Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà đối thoại trực tiếp với gần 200 đại biểu đại diện cho cán bộ, nhân dân xã Chi Hòa.

Tại buổi đối thoại đã có 16 ý kiến phản ánh về nghị quyết huyện đẩy nhanh tiến độ về thủ tục cơ chế hỗ trợ sản xuất tập trung, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tích tụ ruộng đất; quy hoạch vùng sản xuất chăn nuôi tập trung, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường chăn nuôi; đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường ĐT.452 và ĐT.62; hỗ trợ xây dựng tuyến đường chân đê và hệ thống xử lý tiêu thoát nước bảo vệ hành lang đê; hỗ trợ kinh phí tu bổ nâng cấp đình Vị Sỹ, đình làng thôn Nhuệ; hỗ trợ kinh phí thực hiện chuyển đổi số, xây dựng mô hình chính quyền thân thiện; có giải pháp thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn, nhất là xử lý

việc đổ rác thải ra sông gây ô nhiễm môi trường nước; xử lý tình trạng lửa đảo trên không gian mạng, tin dụng đen; hỗ trợ kinh phí hoạt động của các đoàn thể, cán bộ cơ sở; kịp thời thực hiện chế độ, chính sách người có công; làm tốt công tác quản lý đảng viên, nhất là những đảng viên đi làm ăn xa...

Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, đồng chí Bí thư Huyện ủy Hưng Hà đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị của cán bộ, nhân dân xã Chi Hòa, đồng thời cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của huyện trả lời, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng tiếp thu ý kiến của nhân dân, khẳng định sẽ chỉ đạo quyết liệt trong việc giải quyết từng vấn đề theo đúng quy định của pháp luật.

**THANH THUY**

**QUYNH PHU**

**Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng**

Sáng ngày 18/5, Huyện ủy Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023 và hướng dẫn xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu giai đoạn 2023 - 2025.

Tại hội nghị, hơn 400 đại biểu là bí thư, phó bí thư đảng ủy khối cơ quan trực thuộc Huyện ủy; bí thư, phó bí thư đảng ủy các xã, thị trấn và chi bộ trực thuộc được truyền đạt một số nội dung về tăng cường công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên tiếp cơ sở...; hướng dẫn một số nội dung cơ bản về xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu giai đoạn 2023 - 2025.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

**ANH TH�**



Khởi đầu từ vài chục hộ dân tham gia hiến đất, giải phóng mặt bằng để nâng cấp, cải tạo đường giao thông, đến nay huyện Quỳnh Phụ đã có hàng nghìn hộ dân hiến đất và tiếp tục đăng ký tự nguyện hiến đất. Phong trào hiến đất, giải phóng mặt bằng ở Quỳnh Phụ ngày càng lan tỏa sâu rộng trong nhân dân.

Tháng 7/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ ban hành Thông báo kết luận số 220 về việc nhân dân tự nguyện góp quỹ tiền sử dụng đất không đòi lại để nâng cấp, cải tạo đường giao thông. Từ những hộ dân đầu tiên tại một số địa phương như Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lâm, An Thái hiến đất ở và đất nông nghiệp để tạo nên những tuyến đường rộng rãi, khang trang, nhận thấy những lợi ích thiết thực của việc hiến đất góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, gần 2 năm qua nhiều hộ dân các xã, thị trấn trong huyện tích cực đăng ký tự nguyện hiến đất ở, đất nông nghiệp, tài sản trên đất không đòi lại, sẵn lòng cho công tác giải phóng mặt bằng để nâng cấp, mở rộng, cải tạo đường giao thông.

Tuyến đường ĐT.455 đi xã Châu Sơn qua địa bàn

xã Quỳnh Mỹ có chiều dài 1,8km. Trước đây tuyến đường nhỏ, bề rộng chỉ có 3m ảnh hưởng rất nhiều đến việc đi lại của nhân dân. Khi tỉnh có chủ trương nâng cấp, cải tạo tuyến đường và giao cho huyện làm chủ đầu tư, chỉ trong thời gian ngắn, địa phương đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án. Đồng chí Phạm Hữu Hiều, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Mỹ cho biết: Địa phương xác định công tác giải phóng mặt bằng là một trong những nhiệm vụ chính trị và trọng tâm, do đó đã tập trung sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân nên chỉ sau thời gian ngắn tuyến truyền, vận động, nhân dân đã tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất để thực hiện dự án. Điển hình như thôn Châu Tiến có 152 gia đình đã tự nguyện hiến trên 3.000m<sup>2</sup> đất ở và trên 1.000m<sup>2</sup> đất nông nghiệp. Đến nay tuyến đường đang trong giai đoạn hoàn thành, nhân dân rất phấn khởi. Đây là tiền đề tạo thành phong trào hiến đất sâu rộng trong nhân dân để tiếp tục thực hiện các dự án tiếp theo của địa phương. Nhìn tuyến đường khang trang đang dần hiện hữu, ông Nguyễn Văn Thơm, thôn Châu Tiến

vui mừng chia sẻ: Mở rộng đường nông thôn trước hết là đẹp nhà sau là đẹp làng. Minh vì mọi người, mọi người vì mình nên gia đình tôi hiến 1,5m chiều dài đất ở để mở rộng đường. Hiến đất để làm đường, tôi cũng như bà con trong thôn sẵn sàng ủng hộ để nông thôn ngày càng đổi mới.

Cũng như xã Quỳnh Mỹ, tuyến đường ĐT.455 đi qua xã Đồng Tiến với chiều dài 4,1km, do vậy diện tích đất ở và đất nông nghiệp cần hiến để thực hiện dự án là rất lớn. Song, vì phong trào chung của huyện và lợi ích thiết thực đối với người dân, toàn bộ 195 hộ dân đã hiến 2.270m<sup>2</sup> đất ở và 138 hộ dân hiến 2,2ha đất nông nghiệp. Đồng chí Đặng Thanh Long, Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến cho biết: Đất thổ cư của địa phương giá trị rất cao, nhiều khu vực giá trị lên đến 3 tỷ đồng/100m<sup>2</sup> song người dân sẵn sàng hiến, có hộ hiến gần 100m<sup>2</sup> đất để mở rộng đường; nhiều hộ kinh tế khó khăn sẵn sàng hiến gần 1.800m<sup>2</sup> đất nông nghiệp. Chưa kể, nhân dân trong xã còn có cách làm riêng trong hiến đất. Cụ thể, với những hộ gia đình chưa cần hiến đất nông nghiệp thực hiện dự án sẵn sàng chia phần đất của mình cho những hộ đã hiến đất nằm trong dự án. Với sự

ủng hộ cao của nhân dân, công tác giải phóng mặt bằng của địa phương triển khai nhanh, tạo điều kiện cho đơn vị thi công thực hiện dự án đúng tiến độ.

Cùng với hiến đất làm đường, việc giải phóng mặt bằng xây dựng, mở rộng khu, cụm công nghiệp và các công trình của nhà nước đã trở thành phong trào thi đua giữa các gia đình, các thôn, các xã trong toàn huyện Quỳnh Phụ. Tại xã An Thanh, sau khi hoàn thành tuyến đường ĐT.72C, với sự ủng hộ, đồng thuận của người dân trong việc hiến 5.000m<sup>2</sup> đất ở và đất nông nghiệp, nhân dân địa phương tiếp tục đồng thuận, ủng hộ chủ trương thu hồi đất nông nghiệp để mở rộng khu công nghiệp Cầu Ngình giai đoạn 2. Đồng chí Chu Công Dương, Chủ tịch UBND xã An Thanh chia sẻ: Dự án mở rộng khu công nghiệp Cầu Ngình giai đoạn 2 theo chủ trương của UBND tỉnh, xã An Thanh phải thực hiện thu hồi tổng diện tích đất nông nghiệp trên 80ha, gần 600 hộ nằm trong diện thu hồi để giải phóng mặt bằng. Trong thời gian rất ngắn, chúng tôi đã tuyên truyền, vận động, đến nay mọi thủ tục về giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thiện và đang chờ các thủ tục.

Sau gần 2 năm triển khai phong trào hiến đất, giải phóng mặt bằng, huyện Quỳnh Phụ có gần 4.000 hộ dân tham gia hiến trên 337.790m<sup>2</sup> đất ở và đất nông nghiệp để nâng cấp, mở rộng, cải tạo 19 tuyến đường giao thông ở 30 xã, thị trấn. Quyết tâm cao của huyện cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ tích cực của nhân dân đã tạo nên một bức tranh khá hoàn chỉnh về phát triển hạ tầng giao thông với hàng loạt công trình, dự án trọng điểm đang được hoàn thành và đưa vào sử dụng, mang đến diện mạo mới, cơ hội mới để Quỳnh Phụ bứt phá vươn lên trở thành cực tăng trưởng kinh tế mới của tỉnh.

**NGUYỄN CƯỜNG**

**Các doanh nghiệp chủ động phòng cháy, chữa cháy**



Cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh kiểm tra an toàn phòng cháy tại Công ty TNHH May Hualida Thái Bình.

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các biện pháp chủ động phòng ngừa, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Công ty Nhiệt điện Thái Bình thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trụ sở tại xã Mỹ Lộc (Thái Thụy) với đặc thù sản xuất, kinh doanh tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ nên công tác

bảo đảm an toàn PCCC và CNCH được đơn vị đặc biệt coi trọng. Ông Hồ Minh Khánh, Trưởng phòng An toàn và Môi trường Công ty cho biết: Với tinh thần “Sẵn sàng phải an toàn, an toàn để sẵn sàng”, 100% cán bộ, nhân viên Công ty tự giác chấp hành và thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo đảm an toàn PCCC và CNCH theo quy định. Ngoài trang bị hệ thống camera giám sát theo dõi 24/24 giờ đối với các thiết bị, khu vực có nguy cơ cháy, nổ, Công ty đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH chất lượng với xe chữa cháy chuyên dụng, bơm, ống trụ, lăng phun

chữa cháy, hệ thống chữa cháy cố định tại các trạm sản xuất và toàn khu vực...

Công ty TNHH May Hualida Thái Bình (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình) là doanh nghiệp may mặc 100% vốn nước ngoài với quy mô 3.400 công nhân, chuyên sản xuất, kinh doanh sản phẩm thời trang vải bò xuất đi thị trường châu Âu, Bắc Mỹ. Để sẵn sàng xuất, kinh doanh hiệu quả, Công ty luôn quan tâm thực hiện các điều kiện an toàn PCCC ngay từ cơ sở. Ông Lâm Chánh Đông, Giám đốc Hành chính nhân sự Công ty cho biết: Là đơn vị may mặc sử dụng nhiều lao

**Đường dây nóng của Công an tỉnh**  
**tiếp nhận, giúp đỡ, hướng dẫn về công tác phòng cháy, chữa cháy**

STT	Cá nhân, đơn vị quản lý sử dụng	Số điện thoại	Ghi chú
1	Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH	069.2760.142	Cơ quan
2	Đại tá Vũ Mạnh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác PCCC	0987.898.168	Cá nhân
3	Thượng tá Phạm Huy Đàm, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH	0913.053.702	Cá nhân

động, sản xuất, kinh doanh hàng hóa dễ cháy, sử dụng nhiều thiết bị máy, nguồn điện tiêu thụ lớn... nên ngay từ năm 2007 (thời điểm bắt đầu hoạt động) Công ty đã tích cực phối hợp với cơ quan chức năng tập trung trang bị các phương tiện, thiết bị PCCC bảo đảm phục vụ cho quá trình sản xuất an toàn. Đội PCCC lưu động với trên 30 thành viên làm nòng cốt trong các hoạt động PCCC và CNCH, mỗi bộ phận, phân xưởng có tổ PCCC hoặc có người tham gia đội PCCC, mỗi ca làm việc bố trí lực lượng thường trực chữa cháy. Trên địa bàn tỉnh hiện có 28.759 cơ sở sản xuất, kinh doanh và 46 hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp thuộc diện quản lý về PCCC theo phân cấp. Những năm gần đây, lực lượng chức năng đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm nâng cao công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại doanh nghiệp. Trung tá Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Đội trưởng Đội Công tác phòng cháy, Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh cho biết: Trước thực tế nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa

bàn hoạt động trong một số lĩnh vực luôn tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy, nổ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản, kế hoạch chỉ đạo về chuyên môn; đồng thời, tích cực phối hợp thực hiện đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu tình hình mới” của Bộ Công an. Đặc biệt, trong tháng an toàn về sinh lao động và phòng, chống cháy, nổ, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bảo đảm an toàn PCCC và CNCH cho người lao động tại các doanh nghiệp được chú trọng. Thông qua gần 100 mô hình tự quản về PCCC tiêu biểu cả về lực lượng và đầu tư trang thiết bị tại các doanh nghiệp đã huy động được sự mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và các cơ quan, doanh nghiệp tham gia công tác PCCC, góp phần đẩy lùi các tai nạn về cháy, nổ, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

**TRINH CƯỜNG**

**Sốc nhiệt do nắng nóng và những điều cần biết**

**Tăng đáng kể nhiệt độ cơ thể, thường là >40 độ C**

**Tình trạng tâm thần thay đổi, từ tỉnh tỉnh đến lú lẫn, hôn mê**

**SƠ CỨU**

- Đưa vào **bóng râm**, cởi bớt quần áo, tưới nước mát/hơi ấm
- Quạt** để thúc đẩy ra mồ hôi và bốc hơi
- Đặt **túi chườm đá** ở nách và bẹn
- Nếu người bệnh còn tỉnh táo, **cho uống nước mát/lạnh** không chứa cồn và caffeine
- Theo dõi thân nhiệt** thường xuyên, liên tục làm mát cho đến khi nhiệt độ giảm xuống còn **~38,3 - 38,8°C**
- Gọi cấp cứu** nếu có thể
- Tiến hành **hồi sinh tim phổi (CPR)** nếu người bệnh mất ý thức và không tự thở

**PHÒNG TRÁNH**

- Tránh để cơ thể mất nước. Không hoạt động mạnh trong những ngày nắng ấm
- Nếu phải hoạt động nhiều, **cần uống nhiều nước** (nước lọc, thức uống thể thao bù muối, chất khoáng)
- Mặc quần áo mỏng nhẹ, sáng màu**
- Tránh uống đồ uống có cồn, caffeine, đường**
- Bổ sung các chất điện giải và nước cho cơ thể nếu đổ mồ hôi nhiều

<https://infographics.vn>